

ความสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา (Faculty Advisors)

เรียบเรียงโดย...ครูภมาพร พุทธิภิฏกวิวงศ์

การเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคของสังคมปัจจุบัน นอกจากบิดามารดาจะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก และต้องประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อดูแลบุตรของตนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพและวิถีของชีวิตมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การเข้าถึงและทำความเข้าใจในชีวิตของเด็กวัยรุ่นแต่ละช่วงวัย จึงมีความจำเป็นต้องใช้ทั้งหลักการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติและจิตวิทยาเข้ามาช่วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก สำหรับคนที่เป็นบิดามารดาในสมัยนี้ ฉะนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองได้อย่างมาก อาจารย์ที่ปรึกษาจึงไม่ใช่ผู้ที่ปรึกษาเฉพาะด้านการเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในภาวะของสังคม ที่บีบรัดด้วยปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา ด้านสังคมอื่น ๆ มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์ที่ปรึกษายังคงต้องมีหน้าที่ที่จะร่วมมือช่วยเหลือกัน ระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อให้ลูกหลานที่เป็นอนาคตของชาติได้เติบโตสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ทำหน้าที่ที่เป็น ผู้ดูแลนิสิตนักศึกษาจำนวนหนึ่งในการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ นิสิตนักศึกษาเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน การปรับตัวในการดำรงชีวิตในสถาบันการศึกษา และด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ นิสิตนักศึกษาได้รับ โอกาสต่าง ๆ ที่ดีในขณะที่อยู่ในสถาบันการศึกษา

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา

มีความเมตตา กรุณา มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น ยินดีรับฟังปัญหาของ บุคคลอื่น ๆ ด้วยความเห็นใจ มีจิตวิทยาและทักษะเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาดี ตลอดจนต้องมีความ ประพฤติเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนนักศึกษาได้

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่สถาบันแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ

- ด้านการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การศึกษาหลักสูตรรายวิชา ที่จะต้องเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน แก้ปัญหาอื่น ๆ

- ด้านส่วนตัว อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตอยู่ในสถาบันการศึกษากับเพื่อน ๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ รวมทั้งบุคคลอื่นที่จะต้องเกี่ยวข้อง
- ด้านครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ เพื่อเข้าไปช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
- ด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะพบว่า นักศึกษาบางคนต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวหรืออาจจะต้องการเทคนิคการจัดการเรื่องการเงิน

ความหมายของการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการของการช่วยเหลือ ในกระบวนการนี้จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพของการช่วยเหลือระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษา โดยผู้ให้คำปรึกษาไม่เพียงแต่จะมีความรู้ในการให้คำปรึกษาเท่านั้น จะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเจตคติที่ดีต่อการให้คำปรึกษา ตลอดทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีจรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ในวิถีทางที่ดีขึ้น

ความสำคัญของการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา เป็นกระบวนการของความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในวิถีทางที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาความยุ่งยากในชีวิตที่ประสบอยู่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และเจตคติที่ดีต่อการปรึกษาและมีจรรยาวิชาชีพในการให้การปรึกษา

เป้าหมายเฉพาะของการให้คำปรึกษา จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทั่วไปของการให้คำปรึกษา และผู้ให้คำปรึกษาจะต้องตระหนักว่า การที่ผู้รับคำปรึกษามาขอรับบริการปรึกษา เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีความจำเป็นที่จะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพื่อลดความสับสนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป้าหมายเฉพาะของการให้คำปรึกษา คือ การช่วยผู้รับคำปรึกษาได้สามารถเผชิญปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีสติ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีพลังกาย พลังใจและความสามารถที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สิ่งทีกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นงานที่มีความสำคัญและความจำเป็นในหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้ช่วยเหลือและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ คู่กับสังคมไทยตลอดไป